



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๔๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๓๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างแบบแปลนสนามจักรยานขาไถ Balance Bike จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดในการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถ Balance Bike พร้อมงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตากการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุกสนานให้แก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ ให้มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกาด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ตามหนังสือที่อ้างถึง และจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อสร้างสนาม/ลานจักรยานขาไถ Balance Bike ตามตัวอย่างแบบแปลนและรายละเอียดงบประมาณในการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถ Balance Bike หรือตามแบบแปลนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรือแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike

๓. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมแบบรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางเอกสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.4@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวชฎาธาร มะลินิล โทร. ๐๙๑-๗๗๙๗๘๕๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย